

Số: /BC-BCĐ

Triệu Sơn, ngày tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

I. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA, GIÁ CẢ

Năm 2020 thị trường trên địa bàn huyện Triệu Sơn tương đối ổn định. Các mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá được kiểm soát. Hàng hóa phục vụ đời sống tiêu dùng của nhân dân tương đối dồi dào, giá cả ổn định. Các mặt hàng vật tư nông nghiệp phục vụ cho phát triển sản xuất và chăn nuôi đã được kiểm soát chặt chẽ, đời sống nhân dân trên địa bàn từng bước phát triển tốt.

Tình hình buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại đã được các lực lượng chức năng phối hợp tăng cường công tác KTKS nên không có diễn biến phức tạp và nổi cộm. hàng lậu, hàng giả, hàng không đảm bảo VSATTP cũng thường xuyên xảy ra nhưng ở mức độ nhỏ lẻ phân tán.

Trên địa bàn huyện Triệu Sơn, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ít phức tạp. Các vụ việc mà lực lượng Công an phát hiện chủ yếu là các vụ tàng trữ, buôn bán hàng cấm là pháo nổ để sử dụng dịp Tết Nguyên đán.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Đội QLTT số 6 đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020 cũng như dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Đồng thời, tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra kiểm soát thị trường dịp trước trong và sau Tết đạt hiệu quả.

- Thực hiện Kế hoạch số 244/KH-BCĐ ngày 27/11/2019 của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Đội QLTT số 6 đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng Kế hoạch số 3774/KH-BCĐ ngày 05/12/2019 của BCĐ 389 huyện Triệu Sơn về kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Kế hoạch số 3773/KH-BCĐ ngày 05/12/2019 của BCĐ 389 huyện Triệu Sơn về tuyên truyền, phổ biến pháp luật trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020;

Xây dựng kế hoạch số 789/KH-BCĐ ngày 31/3/2020 của Ban chỉ đạo 389 huyện Triệu Sơn về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện.

- Phối hợp chặt chẽ cùng các ngành thành viên BCĐ 389 huyện theo dõi diễn biến tình hình thị trường, triển khai thực hiện các Kế hoạch của BCĐ 389 huyện; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Tổ chức tốt công tác phối hợp, chú trọng các biện pháp ổn định thị trường, kịp thời đối phó với những diễn biến bất thường có thể xảy ra trong hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng hoá nhập lậu, hàng cấm; sản xuất, kinh doanh hàng giả. Lập phương án kiểm tra đột xuất, xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với một số mặt hàng thiết yếu có tác động đến sản xuất - tiêu dùng, đến sức khỏe con người và an toàn vật nuôi, cây trồng, các mặt hàng kinh doanh có điều kiện.

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác tuyên truyền pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Các ngành thành viên BCĐ 389 huyện theo chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân thực hiện nghiêm kế hoạch số 248/KH-BCĐ ngày 17/3/2020 của BCĐ 389 tỉnh về thông tin, tuyên truyền năm 2020; Kế hoạch số 993/KH-CQLTT ngày 12/12/2019 của Cục QLTT tỉnh Thanh Hoá về tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2020. Đội Quản lý thị trường số 6 đã tham mưu cho BCĐ 389 huyện Triệu Sơn xây dựng kế hoạch số 790/KH-BCĐ ngày 31/3/2020 của BCĐ 389 huyện Triệu Sơn về thông tin, tuyên truyền năm 2020. Tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn; đồng thời, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền. Kết quả đạt được như sau:

- Phối hợp với đài truyền thanh huyện, xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh.

- Tổ chức xe tuyên truyền lưu động trên địa bàn huyện, tập trung chủ yếu ở các khu thị trấn, thị tứ, các chợ và siêu thị ...

- Treo băng zôn, khẩu hiệu tại công trụ sở Đội và một số xã, thị trấn trọng điểm. Với nội dung: *“Toàn dân tích cực tham gia đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng cấm và gian lận thương mại”*.

- Trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát thị trường thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện việc kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện việc ký cam kết với 150 cơ sở kinh doanh các mặt hàng vật tư, trang thiết bị y tế, bảo vệ sức khỏe phòng

chống dịch covid-19; các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu ... về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; không găm hàng, đầu cơ tích trữ, tăng giá bất hợp lý, đưa tin thất thiệt nhằm trục lợi; hàng hóa phải có đầy đủ hóa đơn chứng từ nguồn gốc, xuất xứ, đảm bảo đúng chất lượng theo quy định.

- Ban chỉ đạo 389 huyện tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật phối hợp với đài **truyền thanh huyện tuyên truyền phát thanh** chương trình chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại, **cao điểm trong** thời gian từ ngày **10/12/2019** đến hết ngày **01/3/2020**; thời gian phát sóng hai lần trong ngày sáng 5h45', chiều 18 giờ mỗi lần 15 phút. Để các cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân trên địa bàn huyện tự giác chấp hành các quy định của pháp luật.

Trên địa bàn huyện Triệu Sơn đã hợp đồng với ông: Chiêng - xã Dân Lực thực hiện công tác tuyên truyền bằng phương tiện xe máy cá nhân trên 15 xã thị trấn, thị tứ, các tụ điểm kinh doanh trên địa bàn huyện.

Đồng thời lồng ghép công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường với tuyên truyền phổ biến pháp luật để hạn chế các trường hợp phát sinh vi phạm hoặc tái vi phạm các quy định của pháp luật về thương **mại; góp phần** nâng cao nhận thức cho người kinh doanh cũng như người tiêu dùng nhận biết và đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa chống buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và gian lận thương mại.

- Đài truyền thanh huyện phát sóng, xây dựng phóng sự tuyên truyền các vụ việc trọng điểm, điển hình về hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm do các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ, xử lý để nhân dân kịp thời nắm bắt thông tin, đồng thời giúp tạo sức răn đe, giáo dục, phòng ngừa các vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Tuyên truyền các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thương mại thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường để người sản xuất kinh doanh hiểu và chấp hành tốt giúp hạn chế các vi phạm về sản xuất, kinh doanh hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm về giá và gian lận thương mại khác.

2. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

- Tình hình buôn lậu trên địa bàn huyện ít nổi cộm, chủ yếu các vụ nhỏ lẻ, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu được thẩm lậu chủ yếu là một số mặt hàng đồ chơi trẻ em kích động bạo lực, quần áo may mặc sẵn, linh kiện điện thoại,...

- Về gian lận thương mại: về gian lận trong kinh doanh như hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, gian lận về chất lượng hàng hóa, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, nhãn hàng hóa.

- Về tình hình sản xuất kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: Chú trọng đổi mới trong công tác trinh sát, nắm bắt địa bàn, đối tượng để kịp thời phát hiện và ngăn chặn những vi phạm.

- Công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch bệnh: Đoàn kiểm tra liên ngành BCD 389 huyện, các ngành thành viên BCD phối hợp và tích cực kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm có dấu hiệu không đảm bảo ATTP. Thực hiện tăng cường cán bộ, công chức tham gia chốt kiểm soát dịch bệnh động vật và Tổ kiểm soát lưu động. Tập trung thực hiện phòng, chống dịch, trực tại các trạm/chốt kiểm dịch động vật 24/24 giờ; đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra tại các điểm về kinh doanh, giết mổ động vật nhằm kiểm soát có hiệu quả việc kinh doanh, vận chuyển thịt lợn, sản phẩm từ thịt lợn.

3 Kết quả công tác kiểm tra, kiểm soát

* **Kết quả năm 2020: Từ 11/12/2019 đến ngày 15/12/2020**

3.1 *Đội Quản lý thị trường số 6:*

Tổng số vụ kiểm tra: 121 vụ

Tổng số vụ xử lý: 121 vụ.

Trong đó: + giả nhãn hh	5 vụ =	30.000.000 đồng
+ Hàng lậu :	9 vụ =	17.900.000 đồng
+ Vi phạm lĩnh vực giá :	41 vụ =	31.500.000 đồng
+ VSATTP :	31 vụ =	19.500.000 đồng
+ Vi phạm nhãn:	26 vụ =	55.750.000 đồng
+ Vi phạm khác	7 vụ =	42.000.000 đồng
+ ĐKKD	1 vụ =	4.000.000 đồng
Tổng số tiền thu phạt hành chính:		172.650.000 đồng
Trị giá hàng tiêu hủy :		15.025.000 đồng
Trị giá hàng tịch thu :		38.262.000 đồng
Tổng		: 225.937.000 đồng

3.2 *Công an huyện :*

- Tổng số vụ phát hiện, xử lý: 06 vụ. Trong đó:

+ Khởi tố vụ án hình sự: 0

+ Xử lý hành chính: 05 vụ/05 đối tượng (tàng trữ hàng cấm là pháo nổ); số tiền nộp phạt 22.500.000đ; tịch thu, tiêu hủy 4,57kg pháo;

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Thuận lợi:

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao BCD 389 tỉnh Thanh hóa, Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa, cấp ủy chính quyền địa phương các cấp.. sự vào cuộc tích cực của các ngành thành viên trong Ban chỉ đạo 389. Sự nỗ lực phấn đấu trong công tác của cán bộ công chức trong đơn vị, công tác Quản lý thị trường 6 năm 2019 đã có những chuyển biến tích cực - nhận thức của cán bộ cấp ủy chính quyền địa phương các cấp trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được nâng lên rõ rệt. Tránh nhiệm và nhiệt tình trong phối hợp **của các cấp, các ngành đã** tạo ra được thế chủ động trong công tác đấu tranh phòng ngừa các hành vi vi phạm.

2. Khó khăn:

Cán bộ trực tiếp tham gia công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả còn mỏng, **kiêm nhiệm nhiều công việc nên công tác phối hợp giữa các ngành thành viên Ban chỉ đạo** đôi khi còn chưa chặt chẽ; Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho Đoàn kiểm tra liên ngành huyện như: phương tiện, kinh phí, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ KTKS còn hạn chế.

3. Giải pháp khắc phục

- Tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu lực hoạt động của Ban chỉ đạo 389.
- Lực lượng QLTT là phó Ban trực theo sát, nắm chắc tình hình thị trường những biến động của tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Tham mưu kịp thời những biến động xấu có tác hại đến đời sống kinh tế, xã hội trên địa bàn. Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các thành viên trong BCD đấu tranh và phòng ngừa có hiệu quả trong công tác đấu tranh chống buôn lậu và hàng giả trên địa bàn huyện Triệu Sơn. Không để có tình huống bất ngờ xảy ra về công tác QLTT.

V. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THỜI GIAN TỚI

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị, các ngành thành viên Ban chỉ đạo 389 huyện, UBND các xã, thị trấn cần bám sát các chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 389 tỉnh, các Sở, ngành cấp tỉnh, HĐND, UBND và Chủ tịch UBND huyện **để tổ chức thực hiện; trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:**

1. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về việc *đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới*; Kế hoạch số 257/KH-BCĐ ngày 01/12/2020 của Ban chỉ đạo 389 tỉnh về Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu trên địa bàn

tỉnh Thanh Hóa, Kế hoạch số 262/KH-BCĐ ngày 4/12/2020 về tuyên truyền phổ biến pháp luật trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

2. Tập trung theo dõi sát tình hình giá cả thị trường, phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến mọi đối tượng sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn huyện đồng thời kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, VSATTP trong mùa hè.

3. Thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất khác về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 389 huyện. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo đột xuất và báo cáo định kỳ tháng, quý, năm về Ban chỉ đạo 389 tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện để tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình, có biện pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả./.

Nơi nhận:

- BCĐ 389 tỉnh (để b/c);
- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện (để b/c);
- Chủ tịch UBND huyện (để b/c);
- Các ngành TV BCĐ 389 huyện;
- Lưu: VT, CQTT.

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Bùi Huy Dũng